

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1006* /UBND-KNKL

Quan Hóa, ngày *31* tháng 10 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện mô hình Thụ tinh nhân tạo cho bò và Mô hình nâng cao chất lượng đàn Lợn Móng cái sinh sản năm 2017

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trong huyện,

Năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/HU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy; Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 24/5/2017 của UBND huyện Quan Hóa về việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2017 – 2020;

Thường trực UBND huyện giao Trạm Khuyến nông xây dựng mô hình thụ tinh nhân tạo cho bò và mô hình nâng cao chất lượng đàn lợn Móng cái sinh sản, thuộc Chương trình NQ 30^a năm 2017, đến nay dự án đã được phê duyệt và bước vào thực hiện từ Quý IV năm 2017.

Để tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình đạt hiệu quả, đúng mục đích của dự án, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền:

- Các Tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị chuyên môn liên quan cấp huyện, tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích yêu cầu của việc thực hiện mô hình.

- UBND các xã khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách của mô hình đến các hộ gia đình đang nuôi bò cái sinh sản trên địa bàn xã được lựa chọn tham gia mô hình năm 2017, các hộ tham gia mô hình Lợn MCSS năm 2016 (do trạm Khuyến nông làm chủ đầu tư), đăng ký tham gia mô hình để được hưởng chính sách theo đúng các nội dung đã được phê duyệt. Thành lập BCD giám sát mô hình, phân công các thành viên phối hợp cùng trạm Khuyến nông để theo dõi và chỉ đạo các hộ dân thực hiện mô hình có hiệu quả.

Tuyên truyền vận động các hộ dân chăn nuôi gia súc, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ tốt đàn bò cái và đàn lợn Móng cái sinh sản, tận dụng diện tích đất vườn, xung quanh ao thả cá của gia đình để trồng cỏ, trồng chuối làm thức ăn cho gia súc, chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh.

2. Nội dung Mô hình:

- **Đối với mô hình thụ tinh nhân tạo cho bò:** Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện tại 4 xã (Xuân Phú, Phú Nghiêm, Hồi Xuân và Phú Lệ, mỗi xã lựa chọn 40 hộ tham gia mô hình năm 2017). Yêu cầu UBND các xã phân công cán bộ chỉ đạo, phối hợp cùng trạm Khuyến nông rà soát, ưu tiên lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ

mới thoát nghèo đang nuôi bò cái có khả năng sinh sản từ 15- 18 tháng tuổi trở lên, để đưa vào tham gia mô hình.

Hình thức hỗ trợ: Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng tham gia, hưởng lợi, mức hỗ trợ áp dụng cho các hộ đã được phê duyệt thuộc 4 xã tham gia mô hình năm 2017 gồm: Xuân Phú, Phú Nghiêm, Hồi Xuân và Phú Lệ.

+ Nhà nước hỗ trợ 100% liều tinh bò lai 75% máu ngoại và các vật tư kèm theo như: Bình chứa, Nitơ, găng tay, súng bắn tinh, dẫn tinh quản, cho một bò cái có chữa. Tập huấn chuyên giao kỹ thuật và hội thảo nhân rộng mô hình.

+ Các hộ dân tự nguyện tham gia mô hình, tự đầu tư xây dựng chuồng nuôi đúng quy định, chăm sóc nuôi dưỡng, mua thuốc thú y, chi phí công phối tinh nhân tạo, phí bảo quản tinh đông lạnh cho đơn vị cung ứng vật tư phối tinh mức 150.000 đồng/con bò cái có chữa. Đối với các hộ ngoài mô hình mức thu là 300.000 đồng/con bò cái có chữa.

- **Đối với mô hình nâng cao chất lượng đàn lợn MCSS:** Được thực hiện tại 07 xã (Hồi Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ, Phú Sơn, Trung Thành, Nam Xuân và Thiên Phú, bình quân mỗi xã lựa chọn từ 1 - 2 hộ tham gia mô hình. Yêu cầu UBND các xã thành lập BCD, phân công các thành viên phối hợp cùng trạm Khuyến nông rà soát, ưu tiên lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đang nuôi lợn Móng cái sinh sản để tham gia mô hình.

Hình thức hỗ trợ:

+ Nhà nước hỗ trợ 100% giống lợn đực lai lòi, để nâng cao chất lượng đàn lợn Móng cái sinh sản và các giống lợn cỏ trên địa bàn các xã nêu trên.

+ Các hộ dân tự nguyện tham gia mô hình, tự đầu tư xây dựng chuồng nuôi đúng quy định, chăm sóc nuôi dưỡng, mua thuốc thú y. Cam kết duy trì bền vững giống gốc thời gian từ 5 – 8 năm (Mới được thanh lý), phát triển nhân rộng mô hình theo hình thức luân chuyển con lai F1 sang cho hộ khác (Thông qua trạm Khuyến nông lựa chọn hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình).

3. Tổ chức thực hiện:

- Trạm Khuyến nông huyện

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời cơ chế chính sách theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hoá về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ Mô hình Thụ tinh nhân tạo cho bò và nâng cao chất lượng đàn lợn MCSS thuộc Chương trình Nghị quyết 30a năm 2017 và các văn bản có liên quan đến chính quyền các xã, hộ tham gia mô hình. Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình, hợp đồng cung ứng giống vật tư phối tinh cho bò, giống lợn đực lai lòi đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng của dự án được phê duyệt.

Phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp chỉ đạo các xã, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện mô hình; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân huyện. Chịu trách nhiệm chính việc thực hiện dự án hỗ trợ mô hình thuộc CT

Nghị quyết 30a năm 2017. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý tiến độ thực hiện dự án về Thường trực UBND huyện.

- Trạm Thú y

Phối hợp với trạm Khuyến nông huyện, UBND các xã tham gia mô hình, tổ chức kiểm tra, kiểm dịch động vật, vật tư phối tinh cho bò nhập vào địa bàn huyện. Thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn bò cái, đàn lợn lai lòi theo quy định.

- UBND các xã tham gia mô hình

Là những đơn vị tiếp nhận mô hình, khẩn trương triển khai các nội dung, chủ trương, chính sách của Nhà nước đến hộ tham gia mô hình. Thành lập BCD, phân công các thành viên phối hợp cùng trạm Khuyến nông để theo dõi và chỉ đạo các hộ dân thực hiện mô hình có hiệu quả. Hướng dẫn các hộ dân cam kết đầu tư đối ứng theo quy định, chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò cái sinh sản và đàn lợn lai lòi theo đúng quy định của dự án, chịu trách nhiệm bảo vệ đàn giống gốc, duy trì phát triển bền vững mô hình. Đối với đàn lợn Móng cái sinh sản và đàn lợn đực lai lòi, thời gian nuôi giống gốc từ 05 năm đến 8 năm mới được thanh lý. Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện mô hình định kỳ vào 15 hàng tháng về UBND huyện (qua trạm Khuyến nông huyện Quan Hóa).

Đề nghị Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã tham gia mô hình thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Trực UBND huyện(để chỉ đạo);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KN.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Văn Ca